



กรมวิชาการเกษตร  
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ  
วันที่ 1 ตุลาคม 2515  
มาถึงปีนี้ ดำเนินงาน  
มาครบ 3 รอบ 36 ปี  
ก็นับได้ว่าอยู่ในวัยหนุ่ม  
วัยทำงาน หน่วยงาน  
ต่างๆ ของกรมฯ ก็ได้  
ร่วมกันจัดงานแสดง  
ผลงานเพื่อร่วมเฉลิม

ฉลองในโอกาสที่กรมฯ มีอายุครบ 36 ปี ถึง 37 งานใหญ่ๆ  
กระจายอยู่ทุกภูมิภาค เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2552  
เป็นต้นมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ได้  
จัดงานร่วมเฉลิมฉลอง 36 ปี กรมวิชาการเกษตร 5 ครั้ง  
ครั้งแรกคืองาน “วิชาการเกษตรเพื่อพี่น้องชายแดนใต้”  
ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ครั้งที่ 2  
งาน “พืชไร่เพื่อชาวใต้” ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
สงขลา ครั้งที่ 3 งาน “วิชาการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาการ  
ผลิตให้พอเพียง” ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  
ครั้งที่ 4 เป็นงานเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนว  
พระราชดำริทฤษฎีใหม่ ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
ปัตตานี และครั้งสุดท้ายคืองาน “มหกรรมวิชาการเกษตร  
และตลาดนัดสินค้าเกษตรของดี 5 จังหวัดชายแดนใต้”  
ณ บริเวณตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานใหญ่ที่กรมวิชาการเกษตรจัดขึ้นคือ งาน  
“มหัศจรรย์เทคโนโลยี 36 ปีกรมวิชาการเกษตร” ซึ่งจัด  
ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2552 ณ อิมแพค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนา  
การเกษตรเขตที่ 8 เอง ก็ได้เข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้  
โดยนำเอาพี่น้องเกษตรกรประมาณ 120 คน ที่เข้าร่วม  
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด  
ชายแดนใต้เข้าร่วมงาน และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า

ในการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร  
เพื่อคัดเลือกเรื่องที่จะไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้ งานวิจัยของ สวพ.8  
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภค  
ผลสดภาคใต้ตอนล่าง” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5  
ของสุดยอดงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรปีนี้

เมื่อทำงานมาถึง 36 ปี ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
เกิดขึ้นบ้าง กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีคำสั่งปรับปรุง  
หน่วยงานและระบบงานภายในของกรมฯ ตามคำสั่งกรม  
วิชาการเกษตรที่ 360/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552  
หน่วยงานเครือข่ายของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตต่างๆ ก็จะได้รับปรับปรุงโครงสร้างเป็นศูนย์วิจัยและ  
พัฒนาการเกษตรทั้งหมด โดย สวพ.8 เองก็จะมี  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัดต่างๆ 7 ศูนย์  
(ยกเว้นจังหวัดสตูล) โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังจะกลับ  
ไปเป็นหน่วยงานวิจัยที่ขึ้นตรงกับสถาบันวิจัยพืชสวน  
ศูนย์วิจัยยางสงขลาและสำนักตลาดกลางยางพารา  
หาดใหญ่จะกลับไปสังกัดสถาบันวิจัยยาง ซึ่งวารสาร  
เกษตรชายแดนใต้ฉบับนี้ ก็จะมีรายละเอียดของการปรับ  
โครงสร้างของ สวพ.8 มาชี้แจงให้ทราบทั่วกัน

วารสารของเรา พักหลังนี้ออกมาล่าช้าไปบ้าง ก็ต้อง  
ขอภัยผู้อ่านทุกท่าน แต่คณะทำงานในกองบรรณาธิการ  
ทุกคนต่างก็จะพยายามเต็มความสามารถ ที่จะนำ  
เรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังต่อไป พบกันใหม่ ฉบับที่ 8  
สวัสดิ์ครับ

ไพโรจน์ สุวรรณจินดา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8